
 
 

 
 
 

   

 

Reykjanesbær, 12. apríl 2024 

 

 

 

674. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi, Hljómahöll 

16. apríl 2024, kl. 17:00 

 

DAGSKRÁ 

1. Fundargerðir bæjarráðs 4. og 11. apríl 2024 (2024010003) 

2. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 5. apríl 2024 (2024010213) 

3. Fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs 9. apríl 2024 (2024010207) 

4. Fundargerð lýðheilsuráðs 9. apríl 2024 (2024010208) 

5. Fundargerð velferðarráðs 11. apríl 2024 (2024010214) 

6. Fundargerð menntaráðs 12. apríl 2024 (2024010202) 

7. Flutningur Bókasafns Reykjanesbæjar - svar við fyrirspurn (2022110463) 

8. Breyting á skipan fulltrúa í atvinnu- og hafnarráði (2024010091) 

9. Samþykkt um bílastæðasjóð Reykjanesbæjar - fyrri umræða (2022100414) 

10. Fráveitusamþykkt Reykjanesbæjar - fyrri umræða (2024030272) 

11. Ársreikningur Reykjanesbæjar 2023  fyrri umræða (2024040127) 

 

 



 

 

 

 

 

Fundargerð 

1461. fundur bæjarráðs Reykjanesbæjar, haldinn á Tjarnargötu 12 

4. apríl 2024, kl. 08:15 

 

Viðstaddir:  

Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir formaður, Bjarni Páll Tryggvason, Guðný Birna 

Guðmundsdóttir, Margrét A. Sanders og Valgerður Björk Pálsdóttir. 

Að auki sátu fundinn Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri, Margrét Þórarinsdóttir 

áheyrnarfulltrúi og Hrefna Gunnarsdóttir ritari. 

* * * 

1. Rammasamningur um raforku - niðurstaða örútboðs (2024010025) 

Kristinn Þór Jakobsson innkaupastjóri mætti á fundinn. Fimm tilboð bárust frá söluaðilum 

raforku þar sem lægsta tilboðið kom frá N1 Hlaðan. 

2. Leigufélagið BRÚ hses.  umsókn um stofnframlag (2024040015) 

Erindi barst frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun vegna umsóknar frá leigufélaginu Brú hses. 

um stofnframlag ríkisins á grundvelli heimildar til bráðabirgða vegna náttúruhamfara í 

Grindavíkurbæ, sbr. frumvarp sem varð að lögum nr. 114/2023. 

Sótt er um stofnframlag vegna kaupa á tveimur íbúðum í Reykjanesbæ. Stofnvirði íbúða skv. 
umsókn er kr. 131.052.000. Samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. 14. gr. laganna er HMS veitt 

tímabundin heimild til að veita hærra stofnframlag en almennt er gert ráð fyrir. Getur 

stofnframlag vegna íbúðakaupanna verið greitt í heild af ríkinu eða 30%. 

Í ljósi þess að sveitarfélagið hefur nú þegar skuldbundið sig til að greiða stofnframlög fyrir 

íbúðir fyrir tekjulága þá mun sveitarfélagið ekki veita stofnframlag til þessa verkefnis. 

3. Atvinnustefna Reykjanesbæjar (2023020501) 

Atvinnu- og hafnarráð óskar eftir umsögnum um meðfylgjandi drög að atvinnustefnu 

Reykjanesbæjar 2024-2034 eigi síðar en 1. maí nk. 

Bæjarfulltrúar komi umsögnum á framfæri til formanns bæjarráðs ekki seinna en 18. apríl nk. 

4. Almenningssamgöngur á hátíðum (2024030549) 

Á bæjarráðsfundi 27. mars sl. var óskað eftir kostnaðarmati á helgaráætlun strætó 

sunnudagana 5. og 12. maí nk. þegar BAUN barnahátíðin stendur yfir. Samkvæmt 

upplýsingum frá Bus4u er aukadagur kr. 220.000, kostnaður tekinn af bókhaldslykli 10-700. 

Bæjarráð samþykkir að greiddur verði kostnaður vegna aukaaksturs tvo sunnudaga meðan 

Baun hátíðin stendur yfir. 

 



   

5. Nemendafélag Fjölbrautaskóla Suðurnesja - umsókn um tækifærisleyfi (2024040026) 

Erindi Sýslumannsins á Suðurnesjum vegna umsóknar um tækifærisleyfi. Bæjarráð 

samþykkir erindið fyrir sitt leyti. 

6. Ársreikningur Brunavarna Suðurnesja bs. 2023  drög (2024040012) 

Lögð fram drög að ársreikningi Brunavarna Suðurnesja bs. 

7. Ársreikningur Samtaka orkusveitarfélaga 2023 (2024040013) 

Lagður fram ársreikningur Samtaka orkusveitarfélaga. 

8. Fundargerðir svæðisskipulagsnefndar Suðurnesja 21. mars 2024 (2024030007)  

Lögð fram til kynningar fundargerð svæðisskipulagsnefndar Suðurnesja. 

9. Umsagnarmál frá nefndasviði Alþingis (2024010059) 

Málefni aldraðra (réttur til sambúðar): 

https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-

thingum/ferill/154/143/?ltg=154mnr=143  

Umsagnarmál lagt fram. 

 

______________________________ 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 9:05. 

 

 

https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/154/143/?ltg=154mnr=143
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/154/143/?ltg=154mnr=143


 

 

 

 

 

Fundargerð 

1462. fundur bæjarráðs Reykjanesbæjar, haldinn á Tjarnargötu 12 

11. apríl 2024, kl. 08:15 

 

Viðstaddir:  

Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir formaður, Bjarni Páll Tryggvason, Guðný Birna 

Guðmundsdóttir, Margrét A. Sanders og Valgerður Björk Pálsdóttir. 

Að auki sátu fundinn Regína F. Guðmundsdóttir staðgengill bæjarstjóra, Gunnar Felix 

Rúnarsson áheyrnarfulltrúi og Hrefna Gunnarsdóttir ritari. 

* * * 

1. Ársreikningur Reykjanesbæjar 2023 (2024040127) 

Regína F. Guðmundsdóttir, sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs og Þorgeir Sæmundsson 

deildarstjóri reikningshalds mættu á fundinn. 

Lögð fram drög að ársreikningi Reykjanesbæjar 2023.  

Bæjarráð vísar ársreikningi í endurskoðun og til fyrri umræðu í bæjarstjórn. 

2. Leikskólinn Drekadalur (2022100203) 

Guðlaugur H. Sigurjónsson, sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs og Hreinn Ágúst 

Kristinsson deildarstjóri eignaumsýslu mættu á fundinn og fóru yfir stöðu á framkvæmdum 

við leikskólann. 

Bæjarráð felur Guðlaugi H. Sigurjónssyni sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs og 

Hreini Á. Kristinssyni deildarstjóri eignaumsýslu að vinna áfram í málinu ásamt Erlu Bjarný 

Gunnarsdóttur lögfræðingi umhverfis- og framkvæmdasviðs. 

3. Samþykkt um bílastæðasjóð Reykjanesbæjar (2022100414) 

Guðlaugur H. Sigurjónsson, sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs og Erla Bjarný 

Gunnarsdóttir lögfræðingur mættu á fundinn. 

Lögð fram drög að samþykkt um Bílastæðasjóð Reykjanesbæjar. 

Bæjarráð vísar samþykkt um Bílastæðasjóð Reykjanesbæjar til fyrri umræðu í bæjarstjórn 

16. apríl 2023. 

4. Fráveitusamþykkt Reykjanesbæjar (2024030272) 

Guðlaugur H. Sigurjónsson, sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs, Erla Bjarný 

Gunnarsdóttir lögfræðingur og Gunnar Ellert Geirsson deildarstjóri umhverfismála mættu á 

fundinn. 



   

Bæjarráð vísar fráveitusamþykkt Reykjanesbæjar til fyrri umræðu í bæjarstjórn 16. apríl 

2023. 

5. Húsnæðismál Júdófélags Reykjanesbæjar (2024040047) 

Lagt fram erindi frá Júdófélagi Reykjanesbæjar. 

Bæjarráð felur Hafþóri B. Birgissyni íþrótta- og tómstundafulltrúa að vinna áfram í málinu. 

6. Umsögn vegna rekstrarleyfis  Kellsnes ehf., Hafnargata 18 (2024020196) 

Erindi Sýslumannsins á Suðurnesjum vegna umsóknar um leyfi til að reka veitingastað í 

flokki II-A. Lagðar fram umsagnir byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar, Brunavarna Suðurnesja 

og Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja. Bæjarráð samþykkir umsóknina fyrir sitt leyti með vísan til 

fyrirliggjandi umsagna. 

7. Fundargerðir stjórnar Þekkingarseturs Suðurnesja 4. maí, 28. september og 23. 

nóvember 2023 (2023030426) 

Lagðar fram til kynningar fundargerðir stjórnar Þekkingarseturs Suðurnesja. 

8. Fundargerð stjórnar Þekkingarseturs Suðurnesja 19. mars 2024 (2024040048) 

Lögð fram til kynningar fundargerð stjórnar Þekkingarseturs Suðurnesja. 

 

 

______________________________ 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 9:50 

 



 

 

 

 

 

Fundargerð 

335. fundur umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar, haldinn að Tjarnargötu 12 

5. apríl 2024, kl. 08:15 

 

Viðstödd: Eysteinn Eyjólfsson varaformaður, Díana Hilmarsdóttir, Guðbergur Ingólfur 

Reynisson, Gunnar Felix Rúnarsson og Helga María Finnbjörnsdóttir. 

Að auki sátu fundinn Gunnar K. Ottósson skipulagsfulltrúi, Guðlaugur H. Sigurjónsson 

sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs, Erla Bjarný Gunnarsdóttir lögfræðingur, 
Margrét Lilja Margeirsdóttir verkefnastjóri skipulagsmála, Hilmar Örn Arnórsson 

verkefnastjóri byggingarfulltrúa, Daníel Örn Gunnarsson fulltrúi ungmennaráðs og Íris 

Eysteinsdóttir ritari. 

Róbert Jóhann Guðmundsson boðaði forföll. Díana Hilmarsdóttir sat fundinn í hans stað. 

* * * 

1. Afgreiðslu- og samráðsfundur byggingarfulltrúa nr. 361 (2024010105) 

Hilmar Örn Arnórsson verkefnastjóri byggingarfulltrúa lagði fram til kynningar fundargerð 

afgreiðslu- og samráðsfundar byggingarfulltrúa nr. 361 í 8 liðum. 

2. Bílastæðasjóður - umsagnir  (2022100414) 

Skipulagsfulltrúi lagði fram drög að samþykkt um bílastæðasjóð. Skipaður var starfshópur, 

umsagna leitað hjá hagsmunaaðilum og unnið úr þeim umsögnum sem bárust. Umhverfis- 

og skipulagsráð vísaði uppfærðum drögum að samþykkt um bílastæðasjóð til umsagnar í 

ráðum sveitarfélagsins. 

Umhverfis- og skipulagsráð samþykkir fyrirliggjandi samþykkt um bílastæðasjóð. 

3. Mælaborð umhverfis- og framkvæmdasviðs (2023030009) 

Guðlaugur H. Sigurjónsson sviðstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs kynnti mælaborð 

sviðsins. 

Lagt fram. 

4. Leirdalur 7-9 - fjölgun íbúða á lóð (2024040037) 

Riss verkfræðistofa f.h. lóðarhafa óskar eftir að bæta við þriðja parhúsi við á lóðinni 

Leirdalur 7-9. 

Umhverfis- og skipulagsráð samþykkir erindið með fyrirvara um grenndarkynningu án 
athugasemda skv. 43. grein skipulagslaga, málsgrein 2. Breytingin verði sveitarfélaginu að 
kostnaðarlausu. 

5. Faxabraut 7 - fyrirspurn um hækkun á þaki (2024030067) 



   

Rúnar Pálmarsson óskar heimildar til að hækka þak á Faxabraut 7 um 1 - 1,5 m og bæta við 

kvistum með erindi dags. 5. mars 2024. Meðeigendasamþykki liggur ekki fyrir.  

Umhverfis- og skipulagsráð samþykkir erindið með fyrirvara um meðeigendasamþykki og 
grenndarkynningu án athugasemda skv. 44. grein skipulagslaga, málsgrein 2. Breytingin 
verði sveitarfélaginu að kostnaðarlausu. 

6. Brekadalur 69 - fyrirspurn um staðsetningu bílskúrs (2024030290) 

Tyrfingur Á. Þorsteinsson óskar eftir heimild til að hafa bílskúr að vinstra megin í húsinu 

miðað við kvaðir á lóðablaði sbr. erindi dags. 13. mars 2024.  

Umhverfis- og skipulagsráð telur að breytingin á deiliskipulagi varði ekki hagsmuni annarra 
en sveitafélagsins og umsækjanda og samþykkir því breytinguna skv. 43. grein 
skipulagslaga, málsgrein 3. Breytingin verði sveitarfélaginu að kostnaðarlausu. 

7. Birkiteigur 1 (2024040039) 

Riss verkfræðistofa óskar eftir heimild fyrir hönd eiganda að breyta bílskúr í 44,3 m2 stúdíó 

íbúð. Bílgeymslan stendur sér á lóð. Sami eigandi er að öllum eignarhlutum. 

Umhverfis- og skipulagsráð samþykkir erindið með fyrirvara um grenndarkynningu án 
athugasemda skv. 44. grein skipulagslaga, málsgrein 2. Breytingin verði sveitarfélaginu að 
kostnaðarlausu. 

8. Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2020-2035 - Hafnir, Hvammur og Seljavogur 2a 

(2019060056) 

Auglýsingu skipulagslýsingar er lokið. Umsagnir bárust sem tekið hefur verið tillit til og 

unnin hefur verið vinnslutillaga. Óskað er heimildar til að auglýsa vinnslutillöguna. 

Umhverfis- og skipulagsráð samþykkir að auglýsa vinnslutillöguna. 

9. Barna- og ungmennaþing Reykjanesbæjar - tillögur ungmennaráðs  (2023110099) 

Erindi frá sjálfbærniráði sem hefur tekið saman drög að þremur verkefnum og hægt er að 

ráðast í á næstu vikum. Verkefnin eru að fjölga útiflokkunartunnum á skólalóðum, í 

skrúðgörðum og við Fjörheima, fjölga tækifærum til að ungmenni geti sagt sína skoðun á 

umhverfismálum og bæta lýsingu í ungmennagarðinum og á Öllavelli. Sjálfbærniráð vísar 

tillögunum til umhverfis- og skipulagsráðs til frekari skoðunar. 

Umhverfis- og skipulagsráð fagnar framkomnum hugmyndum og verkefnum. Starfsfólk 

umhverfis- og framkvæmdasviðs er að vinna að verkefnum skyldum þessum og mun vinna 

þau áfram í samstarfi við ungmennaráð.  

10. Atvinnustefna Reykjanesbæjar (2023020501) 

Atvinnu- og hafnarráð Reykjanesbæjar hafði það verkefni að skapa atvinnustefnu 

Reykjanesbæjar en fá sveitarfélög á Íslandi hafa vaxið jafn hratt á undanförnum árum. Því er 

afar mikilvægt að móta skýra stefnu í atvinnumálum til framtíðar. Atvinnustefnan markar 

þær áherslur sem sveitarfélagið hefur valið í atvinnumálum út frá samfélagsgreiningu, 

menntunarstigi og þeirri þróun sem hefur átt sér stað undanfarin ár. Einnig var stuðst við 

framtíðarsýn Reykjaneshafnar til 2030 sem hefur lagt línurnar varðandi hafnsækin 

atvinnumál í komandi framtíð. Næstu skref eru að leitast eftir að þróa áfram þau verkefni 

sem eru þegar hafin í atvinnumálum og sækja ný verkefni sem falla innan þess ramma sem 

sveitarfélagið hefur þegar sett. 

Umhverfis- og skipulagsráð fagnar framlagðri Atvinnustefnu Reykjanesbæjar. Eysteini 
Eyjólfssyni varaformanni falið að koma athugasemdum ráðsins til atvinnu- og hafnarráðs. 



   

11. Fráveitusamþykkt Reykjanesbæjar (2024030272) 

Gunnar Ellert Geirsson deildarstjóri umhverfismála mætti á fundinn undir þessu máli. 

Lögð fram til samþykktar fráveitusamþykkt Reykjanesbæjar. 

Umhverfis- og skipulagsráð samþykkir framlagða fráveitusamþykkt Reykjanesbæjar. 

 

 

______________________________ 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 9.50 

 



 

 

 

 

 

Fundargerð 

181. fundur íþrótta- og tómstundaráðs Reykjanesbæjar, haldinn að Tjarnargötu 12  

9. apríl 2024, kl. 11:00 

 

Viðstaddir:  Friðþjófur Helgi Karlsson formaður, Birgir Már Bragason, Hjördís Baldursdóttir, 

Marta Sigurðardóttir og Sindri Kristinn Ólafsson. 

Að auki sátu fundinn Hafþór Barði Birgisson íþrótta- og tómstundafulltrúi, Rúnar Vífill 

Arnarson formaður íþróttabandalags Reykjanesbæjar, Helgi Arnarson sviðsstjóri 

menntasviðs og Íris Eysteinsdóttir ritari. 

* * * 

1. Þátttökutölur barna og ungmenna í íþróttum í Reykjanesbæ 2023 (2024030571)  

Hafþór Birgisson íþrótta- og tómstundafulltrúi Reykjanesbæjar sagði frá þátttökutölum 

barna og ungmenna í íþróttum og tómstundum í Reykjanesbæ árið 2023. 

Helstu tölur eru að þátttaka barna 4 til 18 ára hækkar úr 56 % í 60,6 % og þátttaka erlendra 

barna úr 27,2 % í 30,7 % 

Íþrótta- og tómstundaráð þakkar Maciej Baginski rekstrarfulltrúa hagdeildar fyrir vel unna 

greiningarvinnu. 

2. Málefni Glímudeildar UMFN (2023110166) 

Hafþór Birgisson íþrótta- og tómstundafulltrúi lagði fram gögn sem send verða til lögmanns 

Glímudeildar UMFN. 

3. Nettóhöllin - upplýsingagjöf til ÍT ráðs (2023080210) 

Hafþór Birgisson íþrótta- og tómstundafulltrúi fór yfir tilraunaverkefnið um Nettóhöllina. 

Íþrótta- og tómstundaráð lýsir yfir ánægju með verkefnið. 

4. Taekwondodeild Keflavíkur - beiðni um kaup á búnaði  (2023090119) 

Íþrótta- og tómstundaráð tekur jákvætt í erindið og vísar því til fjárhagsáætlunarvinnu fyrir 

árið 2025. 

5. Skátafélagið Heiðabúar - samningur um smíðavöll 2024 (2024030117) 

Samningurinn lagður fram og samþykktur. 

6. Atvinnustefna Reykjanesbæjar - beiðni um umsögn (2023020501) 

Atvinnu- og hafnaráð óskar eftir umsögnum um meðfylgjandi drög að atvinnustefnu 

Reykjanesbæjar 2024  2034.  



   

Íþrótta- og tómstundaráð lýsir yfir ánægju með vel unnin drög að atvinnustefnu og gerir 

ekki athugasemdir við þau. 

 

 

 

______________________________ 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 12.55 

 



 

 

 

 

 

Fundargerð 

47. fundur lýðheilsuráðs Reykjanesbæjar, haldinn að Tjarnargötu 12  

9. apríl 2024, kl. 14:00 

 

Viðstödd: Bjarney Rut Jensdóttir formaður, Elfa Hrund Guttormsdóttir, Jóhanna Björk 

Sigurbjörnsdóttir, Karítas Lára Rafnkelsdóttir og Tanja Veselinovic. 

Að auki sátu fundinn Hafþór Birgisson íþrótta- og tómstundarfulltrúi, Perla Dís 

Gunnarsdóttir fulltrúi ungmennaráðs og Íris Eysteinsdóttir ritari. 

Anna Lydía Helgadóttir boðaði forföll. Tanja Veselinovic sat fundinn í hennar stað. 

Magnús Einþór Áskelsson boðaði forföll. Elfa Hrund Guttormsdóttir sat fundinn í hans stað. 

* * * 

1. Kynning á Baun 2. - 12. maí 2024 (2024030098) 

Guðlaug María Lewis menningarfulltrúi og Halla Karen Guðjónsdóttir verkefnastjóri 

viðburðarhalds mættu á fundinn og kynntu Baun  Barna og ungmennahátíð  

Reykjanesbæjar sem haldin verður 2.  12. maí nk. 

Lýðheilsuráð þakkar fyrir góða kynningu og fagnar þessu frábæra framtaki. 

2. Ráðstefna Samtaka heilsuleikskóla (2024020098) 

Skýrsla um framkvæmd ráðstefnunnar lögð fram. 

Lýðheilsuráð þakkar þeim sem stóðu að ráðstefnunni og óskar þeim til hamingju með vel 

heppnaða ráðstefnu sem sannarlega talar inn í verkefnið Reykjanesbær heilsueflandi 

samfélag. 

3. Fundargerð Samtakahópsins frá 18. mars 2024 (2024030167) 

Fundargerð Samtakahópsins lögð fram. 

Lýðheilsuráð hrósar Samtakahópnum fyrir að standa fyrir kynfræðslu frá Sólborgu 

Guðbrandsdóttur fyrir ungmennin okkar í Fjörheimum. 

4. Heilsueflandi samfélag (2024030096) 

Hafþór Birgisson íþrótta- og tómstundafulltrúi kynnti fyrir lýðheilsuráði ráðleggingar 

embættis landlæknis. 

Lýðheilsuráð hvetur íbúa Reykjanesbæjar til að kynna sér ráðleggingarnar.  

5. Sumar í Reykjanesbæ 2024 (2023010324) 

Hvað verður í boði fyrir börn, ungmenni og fullorðna í Reykjanesbæ sumarið 2024? 



   

Við óskum eftir sumarefni frá íþrótta- og tómstundahreyfingunni sem og öðrum sem vilja 

kynna íþrótta-, tómstunda- og leikjanámskeið fyrir bæjarbúum. 

Ef félagar eða klúbbar áforma að bjóða börnum, ungmennum og/eða öðrum íbúum í 

Reykjanesbæ upp á tómstunda- og/eða leikjanámskeið eða aðra afþreyingu í sumar biðjum 

við um að upplýsingar verði sendar til íþrótta- og tómstundafulltrúa á netfangið: 

sumar@reykjanesbaer.is fyrir 1. maí nk. Endilega sendið myndir með. 

Nánari upplýsingar verða birtar á vefnum fristundir.is 

6. Snjallsímalausir skólar (2023030312) 

Hafþór Birgisson sagði frá samskiptum við skólastjóra grunnskólans á Egilsstöðum varðandi 

snjallsímalausa grunnskóla. Verkefnið gengur afar vel þar. 

7. Atvinnustefna Reykjanesbæjar - beiðni um umsögn (2023020501) 

Atvinnu- og hafnaráð óskar eftir umsögnum um meðfylgjandi drög að atvinnustefnu 

Reykjanesbæjar 2024  2034.  

Lýðheilsuráð felur Bjarneyju Rut Jensdóttur formanni ráðsins að koma umsögunum á 

atvinnu- og hafnaráð. 

 

 

 

______________________________ 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15.50 

 



 

 

 

 

 

Fundargerð 

431. fundur velferðarráðs Reykjanesbæjar, haldinn að Tjarnargötu 12  

11. apríl 2024, kl. 13:00 

 

Viðstaddir: Sigurrós Antonsdóttir formaður, Andri Fannar Freysson, Birna Ósk Óskarsdóttir, 

Eyjólfur Gíslason og Rannveig Erla Guðlaugsdóttir. 

Að auki sátu fundinn Hera Ósk Einarsdóttir sviðsstjóri velferðarsviðs, Hilma H. 

Sigurðardóttir verkefnastjóri fjölmenningar og Aðalheiður Ósk Gunnarsdóttir ritari. 

* * * 

1. Reglur um félagsþjónustu  stuðningur við börn og fjölskyldur þeirra (2022010182) 

Vilborg Pétursdóttir, teymisstjóri barna- og fjölskylduteymis, mætti á fundinn og lagði fram 

tillögu að breytingu á 5. gr. reglna um stuðningsþjónustu við börn og fjölskyldur þeirra. 

Velferðarráð samþykkir tillöguna. 

2. Þarfagreining þjónustuúrræða (2024040173) 

Vilborg Pétursdóttir, teymisstjóri barna- og fjölskylduteymis, mætti á fundinn og gerði grein 

fyrir verkefnavinnu barna- og fjölskylduteymis sem miðar að bættri stuðningsþjónustu fyrir 

börn með stuðningsþarfir og fjölskyldur þeirra.  

Lagt fram minnisblað frá sviðsstjóra velferðarsviðs og teymisstjóra barna- og 

fjölskylduteymis um fjölnota þjónustuúrræði fyrir fötluð börn og ungmenni ásamt tillögu um 

starfshóp til að greina tækifæri og áskoranir við slíkt úrræði. 

Velferðarráð Reykjanesbæjar samþykkir að setja af stað starfshóp sem á að greina og skoða 

möguleikana sem felast í að breyta Hlévangi í fjölnota þjónustuúrræði fyrir fötluð börn og 

fjölskyldur þeirra auk þess að kostnaðargreina þær breytingar sem gera þyrfti á húsnæðinu. 

Áætlað er að heimilisfólk á Hlévangi flytjist yfir á nýtt hjúkrunarheimili á Nesvöllum haustið 

2025. 

Reykjanesbær er ört stækkandi sveitarfélag og telur ráðið þetta mjög brýnt verkefni, því 

áhersla er lögð á að færa þar undir sama þak lögbundna frístundaþjónustu og tímabundna 

sólarhringsþjónustu fyrir fötluð börn með miklar umönnunarþarfir. Hlutdeild 

Reykjanesbæjar er um 70% af rekstri Heiðarholts sem er skammtímavistun fyrir fötluð börn 

sem er rekin af Suðurnesjabæ og er starfsemin rekin fyrir öll sveitarfélögin á Suðurnesjum. 

Þörfin fyrir skammtímadvöl er mun meiri en við náum að veita og eru biðlistar langir.  

Að auki getur Hlévangur vegna stærðar sinnar einnig bætt verulega aðstöðuna fyrir aðrar 

lögbundnar þjónustur fyrir fötluð börn og ungmenni. Má þar nefna Skjólið sem er 

frístundarúrræði og Ævintýrasmiðjuna sem er sumarúrræði sem hefur verið mjög eftirsótt 



   

síðustu ár fyrir þennan málaflokk. Hægt verður að efla og byggja upp fjölþætta og 

heilsteypta stuðningsþjónustu fyrir þennan málaflokk. 

3. Vinnsla barnaverndarmála í Grindavík (2024040136) 

Henný Úlfarsdóttir teymisstjóri barnaverndarþjónustu mætti á fundinn. Lagt fram erindi frá 

Barna- og fjölskyldustofu um vinnslu barnaverndarmála í Grindavík. 

Barna- og fjölskyldustofa hefur sent frá sér beiðni um að barnaverndarþjónustur í landinu 

taki við vinnslu barnaverndarmála frá Grindavík vegna aðstæðna þar. 

Velferðarráð telur það sjálfsagt að styðja við sveitarfélagið Grindavík í þessum málaflokki 

eins og öðrum. Velferðarráð telur eðlilegt í framhaldinu að ráða inn ráðgjafa til 

velferðarsviðs Reykjanesbæjar og að sveitarfélagið leiti til ríkisins um styrk fyrir slíkri 

ráðningu vegna aukins umfangs mála sem koma til sveitarfélagsins á sama tíma. Vegna 

hagsmuna umræddra barna og í ljósi álags á velferðarsviðið er eðlilegt að farið verði í 

auknar mannaráðningar til að tryggja þessum börnum og ungmennum góða þjónustu og 

koma í veg fyrir aukinn biðlista eftir umræddri þjónustu. 

4. Samræmd móttaka flóttafólks  endurnýjun samnings (2022020555) 

Velferðarráð hefur farið yfir samningsdrögin og þær sviðsmyndir sem lagðar voru fram á 

síðasta fundi velferðarráðs. 

Lögð fram uppfærð drög að þjónustusamningi milli félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins, 

Vinnumálastofnunar og Reykjanesbæjar um samræmda móttöku flóttafólks. 

Velferðarráð samþykkir uppfærð samningsdrög. Einnig samþykkir velferðarráð að 

alþjóðateymi og ráðgjafar- og virkniteymi velferðarsviðs Reykjanesbæjar verði sameinuð. 

5. Velferðarmiðstöð Suðurnesja (2023060104) 

Hilma H. Sigurðardóttir verkefnastjóri fjölmenningar sagði frá stöðunni á verkefninu 

Suðurhlíð, miðstöð fyrir þolendur ofbeldis sem er í undirbúningi fyrir Suðurnesin. Auglýst 

hefur verið eftir teymisstjóra fyrir miðstöðina sem ætlað er að móta og þróa starfið. 

6. Atvinnustefna Reykjanesbæjar  drög til umsagnar (2023020501) 

Atvinnu- og hafnarráð óskar eftir umsögn um drög að atvinnustefnu Reykjanesbæjar 2024-

2034. 

Velferðarráð hrósar atvinnu- og hafnarráði fyrir vel unnin drög að atvinnustefnu. Lagt er til 

að í kaflanum um tækifæri verði sérstaklega minnst á atvinnutækifæri fyrir fólk með skerta 

starfsgetu þar sem skortur á tækifærum fyrir þennan hóp er þegar fyrir hendi. 

7. Fundargerð Samtakahópsins 18. mars 2024 (2024030167) 

Fundargerðin lögð fram. 

8. Fundargerð öldungaráðs Reykjanesbæjar 20. mars 2024 (2024030456) 

Fundargerðin lögð fram. 

Velferðarráð tekur undir ánægju öldungaráðs með viðtökur á hvatagreiðslum og hvetur 

eldra fólk til að nýta sér þær. 

 



   

9. Mælaborð og tölulegar upplýsingar (2024020127) 

Hera Ósk Einarsdóttir sviðsstjóri velferðarsviðs fór yfir mælaborð og lagði fram tölulegar 

upplýsingar vegna fjárhagsaðstoðar og sérstaks húsnæðisstuðnings í mars 2024. 

Fjárhagsaðstoð 

Í mars 2024 fengu 250 einstaklingar greidda fjárhagsaðstoð frá Reykjanesbæ. Alls voru 

greiddar 44.724.376 kr. í fjárhagsaðstoð eða að meðaltali um 178.898 kr. á einstakling. Fjöldi 

barna á framfæri foreldra/forráðamanna á fjárhagsaðstoð er 86. 

Í sama mánuði 2023 fengu 378 einstaklingar greidda fjárhagsaðstoð frá Reykjanesbæ. Alls 

voru greiddar 56.388.500 kr. í fjárhagsaðstoð eða að meðaltali kr. 149.176 á einstakling. 

Fjöldi barna á framfæri foreldra/forráðamanna á fjárhagsaðstoð var 169. 

Sérstakur húsnæðisstuðningur 

Í mars  2024 fengu 317 einstaklingar greiddan sérstakan húsnæðisstuðning sveitarfélagsins. 

Samtals voru greiddar 6.804.806 kr.  

Í sama mánuði 2023 fékk 301 einstaklingur greiddan sérstakan húsnæðisstuðning 

sveitarfélagsins, samtals 7.834.773 kr. Í mars 2023 var greidd út leiðrétting vegna hækkunar 

á sérstökum húsnæðisstuðningi sem skýrir hærri greiðslur marsmánaðar 2023 miðað við 

árið í ár.  

Áfrýjunarnefnd 

Í mars 2024 voru haldnir 2 fundir í áfrýjunarnefnd og 21 erindi lagt fyrir nefndina.  

10 erindi voru samþykkt, 6 erindum var synjað og 5 erindum frestað. 

 

______________________________ 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15:40. 

 



 

 

 

 

 

Fundargerð 

373. fundur menntaráðs Reykjanesbæjar, haldinn að Tjarnargötu 12  

12. apríl 2024, kl. 08:15 

 

Viðstaddir: Sverrir Bergmann Magnússon formaður, Gígja Sigríður Guðjónsdóttir, Halldór 

Rósmundur Guðjónsson, Harpa Björg Sævarsdóttir og Sighvatur Jónsson. 

Að auki sátu fundinn Ásgerður Þorgeirsdóttir fulltrúi skólastjóra grunnskóla, Skúli 

Sigurðsson fulltrúi grunnskólakennara, Guðrún María Þorgeirsdóttir fulltrúi FFGÍR, Brynja 
Aðalbergsdóttir fulltrúi leikskólastjóra og starfandi leikskólafulltrúi, Jóhanna Helgadóttir 

fulltrúi leikskólakennara, Helgi Arnarson sviðsstjóri menntasviðs, Sigurbjörg Róbertsdóttir 

grunnskólafulltrúi og Aðalheiður Ósk Gunnarsdóttir ritari. 

Anita Engley Guðbergsdóttir boðaði forföll og sat Guðrún María Þorgeirsdóttir fundinn í 

hennar stað. 

* * * 

1. Ungt fólk 2023 - niðurstöður könnunar (2023110263) 

Margrét Lilja Guðmundsdóttir þekkingarstjóri Planet Youth mætti á fundinn og fór yfir 

niðurstöður fyrir Reykjanesbæ úr rannsókninni Ungt fólk 2023, en þær eru byggðar á 

könnun Rannsókna og greiningar sem lögð var fyrir nemendur í 5.-10. bekk í grunnskólum 

tólf sveitarfélaga í október-nóvember 2023. 

2. Skóladagatöl grunnskóla 2024-2025 (2024020232) 

Sigurbjörg Róbertsdóttir grunnskólafulltrúi lagði fram skóladagatöl allra grunnskóla 

Reykjanesbæjar fyrir skólaárið 2024-2025.  

Menntaráð staðfestir skóladagatölin. Þau verða birt á heimasíðum skólanna. 

3. Endurbætur á skólalóðum grunnskóla (2023010276) 

Sigurbjörg Róbertsdóttir grunnskólafulltrúi fór yfir vinnu starfshóps um endurbætur á 

skólalóðum grunnskóla Reykjanesbæjar og kynnti framkvæmdir sem farið verður í á þessu 

ári. 

Menntaráð ítrekar mikilvægi verkefnisins þegar kemur að fjárhagsáætlunarvinnu fyrir næstu 

ár. 

4. Nýsköpunar- og þróunarsjóður menntasviðs 2024-2025 - úthlutanir (2024030530) 

Skrifstofa menntasviðs auglýsti eftir umsóknum vegna úthlutunar úr nýsköpunar- og 

þróunarsjóði sviðsins í febrúar síðastliðnum. Markmið með sjóðnum er að stuðla að 

nýsköpun, framþróun og öflugu innra starfi leik- og grunnskóla í Reykjanesbæ. Alls bárust 



   

umsóknir um styrki til 17 verkefna upp á rúmar 17,5 milljónir króna. Úthlutunin nær til 11 

verkefna og nam heildarfjárhæð styrkloforða 10.660.000 kr.  

5. Hvatningarverðlaun menntaráðs 2024 (2024040175) 

Hvatningarverðlaun menntaráðs verða afhent fimmtudaginn 30. maí 2024 kl. 17:00. 

Verðlaunin eru veitt til einstaka kennara, kennarahópa og starfsmanna í leikskólum, 

grunnskólum og tónlistarskóla sveitarfélagsins fyrir verkefni í skólastarfi sem þykja skara 

fram úr og vera öðrum til eftirbreytni. 

6. Nýframkvæmdir á menntasviði (2024040176) 

Helgi Arnarson sviðsstjóri menntasviðs fór yfir óskir forstöðumanna um nýframkvæmdir 

fyrir árið 2025. 

7. Staða innritunar í leikskólum (2024040177) 

Brynja Aðalbergsdóttir leikskólafulltrúi fór yfir stöðu innritunar í leikskólum Reykjanesbæjar. 

Flestöll börn fædd 2022 eru komin með pláss í leikskólum sveitarfélagsins eins og staðan er 

í dag. 

8. Bættar starfsaðstæður í leikskólum - starfshópur (2024030084) 

Brynja Aðalbergsdóttir leikskólafulltrúi fór yfir stöðuna á vinnu starfshóps um bættar 

starfsaðstæður í leikskólum. 

 

______________________________ 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:05. 
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